

กรมศิลปากรเครื่องปรับโฉมพิพิธภัณฑ์

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร มีนโยบายเร่งรัด การปรับปรุง เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ให้มีความทันสมัย และดึงดูดผู้เข้าชมทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิดอาคารประติมากรรม ขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ smart museum ของกรมศิลปากร ให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมรูปแบบพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ หรือ Virtual Museum ขณะเดียวกันกำลังเร่งรัดดำเนินการเปิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอีก 2 แห่ง ซึ่งทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งกำหนดเปิดในช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19 ก.ย.นี้ ซึ่งหากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ก็จะเปิดในรูปแบบออนไลน์ไปก่อนและทยอยลงข้อมูลองค์ความรู้ทางออนไลน์เฟสบุ๊ค กลุ่มเผยแพร่ฯกรมศิลปากร เป็นหลัก

นายประทีปกล่าวอีกว่า สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้ออกแบบปรับปรุง การจัดแสดงภายใน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์และธรรมจักร ยังมีรูปจำลอง รูปสันนิษฐานของโบราณวัตถุของเมืองทวารวดี นครปฐมด้วย ขณะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า มีการปรับปรุงและสร้างอาคารจัดแสดงใหม่ ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในแหล่งโบราณคดี สัมพันธ์กับโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมบ้านเก่า ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่หลังสงครามโลก จึงถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดียุคแรกของประเทศไทย และในอนาคตจะยกระดับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเก่า โดยขณะนี้ได้มีการขยายพื้นที่ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้มีหลุมขุดค้น จึงมีการจัดทำเป็น side museum ต่อเนื่องไปด้วย.

"ประทีป" ยกเครื่องปรับโฉมพิพิธภัณฑ์

● จัดเปิด "บ้านเก่า-พระปฐมเจดีย์" ● บัณฑิตศึกษาแหล่งโบราณคดี

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีนโยบายเร่งรัด การปรับปรุง เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ให้มีความทันสมัย และดึงดูดผู้เข้าชมทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิด อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจำกัดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จึงทำการเปิดผ่านระบบ smart museum ของกรมศิลปากร ให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ หรือ Virtual Museum ขณะเดียวกัน กำลังเร่งรัดดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อีก 2 แห่ง ซึ่งทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งกำหนดเปิดในช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19 ก.ย.นี้ ซึ่งหากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ก็จะเปิดในรูปแบบออนไลน์ไปก่อน และทยอยลงข้อมูลองค์ความรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงผ่านทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร เป็นหลัก

นายประทีปกล่าวอีกว่า สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้มีการออกแบบปรับปรุง เพื่อยกเครื่องการจัดแสดงภายใน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี โดยมีโบราณ วัตถุ หลักฐานชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพ ปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์และธรรมจักร ยังมีรูปจำลอง รูปสันนิษฐาน ของโบราณวัตถุ ของเมืองทวารวดี นครปฐมด้วย ขณะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเก่า มีการปรับปรุง และสร้างอาคารจัดแสดงใหม่ ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในแหล่งโบราณคดี สัมพันธ์กับโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมบ้านเก่า ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่หลังสงครามโลก ซึ่งมีต่างชาติเก็บโบราณวัตถุไทยไปศึกษา และวิเคราะห์ นำมาซึ่งนักวิชาการจากต่างประเทศเข้ามาขุดค้นพบหลักฐานสำคัญ ในแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเก่า ตั้งแต่ต้นปี 2500 จึงถือว่าเป็นแหล่ง โบราณคดียุคแรกของประเทศไทยที่มีความสำคัญ และในอนาคตจะยกระดับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นศูนย์ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรม บ้านเก่า โดยขณะนี้ได้มีการขยายพื้นที่ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้มีหลุมขุด ค้นพบโบราณวัตถุ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง จึงมีการ จัดทำเป็น side museum ต่อเนื่องไปด้วย.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11226

Col.Inch: 28.44 Ad Value: 31,284

หัวข้อข่าว: ก.ย.เซ็น99.9ล.ปรับคลองผดุง

หน้า: 2(ล่าง)

PRValue (x3): 93,852

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ก.ย.เซ็น99.9ล.ปรับคลองผดุง

กทม. - นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กลางกรุง ที่มีความสวยงาม และปลอดภัยสำหรับประชาชนว่า โครงการมีทั้งหมด 6 ช่วง ประกอบด้วย 1.ตลาดน้อย จากท่าเรือสี่พระยา ถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ระยะทาง 680 เมตร 2.หัวลำโพง จากสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ถึงสะพานกษัตริย์ศึก ระยะทาง 1,250 เมตร 3.โบ๊เบ๊ จากสะพานกษัตริย์ศึก ถึงสะพานจตุรภักตร์รังสฤษฎี ระยะทาง 450 เมตร 4.นางเลิ้ง จากสะพานจตุรภักตร์รังสฤษฎี ถึงสะพานมัทวานรังสรรค์ ระยะทาง 700 เมตร 5.สถานที่ราชการ จากสะพานมัทวานรังสรรค์ ถึงสะพานเทวศรณมิตร ระยะทาง 700 เมตร และ 6.เทวศร สะพานเทวศรณมิตร ถึงท่าเรือเทวศร ระยะทาง 700 เมตร โดยนำร่องช่วงหัวลำโพงก่อน

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมและได้รับการอนุญาตแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรได้แนะนำแนวทางดังนี้ 1.ควรปรับแนวทางเท้าให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับทางจักรยาน และเพิ่มเส้นทาง

สัญจรที่ไม่เกิดอันตรายบนท้องถนน ทั้งนี้ ไม่ควรให้ต้นไม้ในส่วนของสะพานต่างๆ ที่เป็นโบราณสถาน

2.นำแนวรั้วที่เป็นเหล็กและอะลูมิเนียมที่เสื่อมสภาพทั้งหมดออก และการทำแนวรั้วใหม่ควรใช้วัสดุที่ไม่มันวาว และควรเป็นสีไม้ เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และ 3.ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความร่มรื่น มีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต ไม่ล้ำพื้นที่โบราณสถาน

เบื้องต้นจะปรับปรุงท่าเรือ จำนวน 4 ท่า และขยายทำน้ำ จำนวน 2 ท่า ปรับปรุงทางเท้า ทางเดินริมคลอง โคมไฟส่องสว่างบนถนนและทางเท้าตลอดโครงการ โคมไฟผนังคลองตลอดโครงการ เพิ่มพื้นที่เขียว งานภูมิสถาปัตย์ ปรับปรุงฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ รวากันตกที่มีบางช่วง โดยจะใช้งบกลางจำนวน 99.98 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเฉพาะช่วงดังกล่าว คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือนก.ย.นี้ ส่วนช่วงที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมขอจัดสรรงบประมาณค่าจ้างออกแบบ 17,600,000 บาท โดยจะใช้งบประมาณปี 2565

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม.เร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพฯ

ดัน5เขตสร้างสมาร์ทซิตี้ ชู4พื้นที่โครงการนำร่อง

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า คณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ได้ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสมาร์ทพีเพิล ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง ฯลฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 5 แผนเพื่อผลักดันให้ 5 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคต

ทั้งนี้ 5 แผนประกอบด้วย 1.เมืองอัจฉริยะมีทักษะเน้นพัฒนาให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 2.นครสวรรค์ สมาร์ท ซิตี้ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ 3.เมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (เทศบาลนครเชียงใหม่) โดยได้วางแนวทางให้

สอดคล้องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวทันกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

4. มช.เมืองอัจฉริยะ โดยจะเป็นพื้นที่นำร่องการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบ ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ให้มีความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และ 5.แสนสุขสมาร์ทซิตี้ เป็นแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัย ต่อพลเมืองและนักท่องเที่ยว มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “เมืองท่องเที่ยวแห่งสุขภาวะที่ดี”

ทั้งนี้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 5 แผนดังกล่าวที่ประชุมทางคณะทำงานฯมีมติเห็นชอบแล้ว และให้ดำเนินการ ประสานเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะต่อไป.